

Số:

*Hà Nội,*

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25/7/2023**

Ngày 25/7/2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Trần Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao 09 tháng năm 2023 và giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc tại điểm cầu Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2; đồng chí Lê Dương Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1; đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Quyền Giám đốc Trung tâm Thống kê QLĐL&UDCNTT và Thẩm tra viên Vụ Nghiệp vụ 2 chuyên quản tỉnh Thừa Thiên Huế; tại điểm cầu Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế có: Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc và các Chấp hành viên thuộc Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nghe Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả công tác 09 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023; các ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa kết luận như sau:

1. Về cơ bản, các cơ quan THADS tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác theo Kế hoạch công tác đề ra và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS. Kết quả thi hành án về việc 09 tháng năm 2023 của các cơ quan THADS tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ **68,90%**, cao hơn kết quả thi hành chung về việc của cả nước và dự báo là hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao về việc. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao về tiền còn thấp, đến hết 30/6/2023, toàn tỉnh mới thi hành xong đạt tỷ lệ **19,25%** trên số tiền có điều kiện thi hành, thiếu 26,55% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là trên 45,80%. Trong đó một số đơn vị có tỷ lệ thi hành về tiền rất thấp như: Chi cục THADS thị xã Hương Trà (5,29%); Cục THADS tỉnh (12,86%); Chi cục THADS huyện Phú Lộc (15,33%); Chi cục THADS thành phố Huế (20,46%); Chi cục THADS huyện Phong Điền (21,72%).

Nguyên nhân dẫn đến kết quả thi hành án về tiền đạt thấp đã được các đơn vị báo cáo, thảo luận làm rõ, trong đó 02 vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, chiếm 46,55% về tiền có điều kiện thi hành của toàn tỉnh đang do Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS thành phố Huế tổ chức thi hành (tại Chi cục THADS thành phố Huế có vụ Công ty Khách sạn Hoàng Cung phải thanh toán số tiền 510.248.312.190 đồng và số tiền lãi quá hạn phát sinh của số tiền nợ gốc chưa thanh toán; tại Cục THADS có vụ Công ty TNHH Doanh Ngân phải thanh toán số tiền 178.129.983.970 đồng và lãi suất chậm thi hành), trong khi Chấp hành viên không kịp thời phối hợp, xác minh tài sản ngay từ khi mới thụ lý, dẫn đến việc kê biên, xử lý tài sản còn chậm; công tác phối hợp liên ngành có việc chưa

tốt cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thi hành về việc, về tiền trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa yêu cầu Cục Thi hành án tỉnh Thừa Thiên Huế và các Chi cục THADS trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

2.1. Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế cần nỗ lực, tập trung nguồn lực để giải quyết, chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp tại địa phương như vụ Công ty Khách sạn Hoàng Cung và vụ Công ty TNHH Doanh Ngân. Kết quả thi hành những vụ việc này có tính quyết định đến kết quả thực hiện chỉ tiêu về tiền của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm; thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác quản lý tiền thi hành án, đối chiếu số liệu với quỹ tiền mặt, tiền gửi tại kho bạc và tiền gửi tại Ngân hàng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS tỉnh.

Trước mắt, để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Cục kiểm tra toàn bộ hồ sơ có điều kiện thi hành tại Cục và một số Chi cục THADS có kết quả thi hành án thấp (như Chi cục THADS thị xã Hương Trà, Chi cục THADS huyện Phú Lộc, Chi cục THADS thành phố Huế...); đồng thời, chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc kiểm tra toàn bộ hồ sơ có điều kiện đang thi hành tại Chi cục trong tháng 7, 8/2023. Trên cơ sở đó:

- Chỉ đạo thi hành xong 100% các vụ việc trả tiền, tang vật, tài sản, kết chuyển dự phí sang án phí, tịch thu, tiêu hủy tang vật.

- Xác minh 100% việc mới thụ lý theo đúng thời hạn quy định. Trên cơ sở đó, ra quyết định chưa có điều kiện thi hành đối với trường hợp chưa có điều kiện thi hành hoặc kịp thời tổ chức thi hành đối với các vụ việc có điều kiện thi hành.

- Đối với các vụ việc số tiền thi hành án nhỏ nhưng xác minh đương sự có tài sản duy nhất, có giá trị lớn thì vẫn phải tiến hành xử lý kê biên một phần (nếu có thể chia tách) hoặc toàn bộ tài sản để xử lý thi hành án theo quy định. Đối với vụ việc còn lại thì phải xác minh toàn bộ tài sản của người phải thi hành án, kê biên một hoặc nhiều tài sản có giá trị tương xứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án.

- Đối với các vụ việc đang xử lý tài sản: Khẩn trương thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, bảo đảm thời hạn theo đúng quy định; đặc biệt, các trường hợp đã bán đấu giá nhưng chưa có người đăng ký mua thì tiếp tục giảm giá, bán đấu giá theo quy định. Đối với trường hợp tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì cơ quan THADS phân loại chưa có điều kiện thi hành đối với số tiền còn phải thi hành sau khi trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

- Rà soát, lập hồ sơ miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với những trường hợp đủ điều kiện để được xét miễn, giảm theo quy định.

2.3. Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc rà soát lại toàn bộ quy chế, quy trình, quyết định phân công nhiệm vụ trong đơn vị, kịp thời xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật tại thời điểm hiện nay. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị theo đúng quy chế, quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

2.4. Về công tác tổ chức cán bộ, yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, đánh giá kỹ đội ngũ công chức lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, khẩn trương kiện toàn các đơn vị còn thiếu lãnh đạo; kiên quyết thay thế hoặc đề xuất thay thế đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Rà soát lại việc phân bổ biên chế giữa các đơn vị bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc phát sinh, công bằng, là nguồn lực để các đơn vị thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trường hợp các đơn vị có khối lượng công việc ít như Chi cục THADS huyện A Lưới; Chi cục THADS huyện Nam Đông thì xem xét thực hiện việc điều động, biệt phái công chức về các đơn vị có khối lượng công việc lớn như Chi cục THADS thành phố Huế. Việc phân bổ Chấp hành viên, đặc biệt là số Chấp hành viên được bổ nhiệm tới đây yêu cầu phải tương xứng, phù hợp với khối lượng việc và tiền phát sinh ở các đơn vị, nhất là đối với Chi cục THADS thành phố Huế.

2.5. Đối với một số khó khăn, vướng mắc theo Cục báo cáo, đề nghị Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh để tháo gỡ, chỉ đạo giải quyết. Giao Cục THADS phối hợp với các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng quản lý đất đai, Sở Tài chính ... để tháo gỡ những vướng mắc tại Cục và các cơ quan thi hành án trong tỉnh trong việc xác minh, xử lý tài sản hay sung công ½ tài sản. Đối với những khó khăn vướng mắc về mặt thể chế hoặc những vụ việc còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất ở địa phương thì đề nghị Cục có báo cáo về Tổng cục để xem xét hướng dẫn, trả lời theo quy định.

Trên đây là Kết luận của Phó Tổng Cục trưởng tại buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục THADS thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- PTCT Trần Thị Phương Hoa (để b/c);
- Đ/c Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (để p/h);
- Cục THADS tỉnh Thừa Thiên Huế (để t/h);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để p/h);
- Lưu VT, NV2.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 2**

**Nguyễn Thị Hoàng Giang**

